



กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 และศูนย์สื่อสารสาธารณะ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 2561 “สานพลังเมืองนักปราชญ์ เสริมพลังสร้างชาติด้วยไอโอดีน” นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 2561 และนายสฤทธิ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน “พัฒนาการเด็กไทย” และ “การขับเคลื่อนพัฒนาเด็กให้ไอคิวเกินร้อย ด้วยไอโอดีนของจังหวัดอุบลราชธานี” โดยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์จินณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นแกนหลักสำคัญการขับเคลื่อนในครั้งนี้

ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยดำเนินโครงการสาวไทยแก้มแดง ส่งเสริมหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้ได้รับ สารไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟเลตอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ในอนาคต ตลอดจนดูแลสุขภาพและภาวะโภชนาการตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเด็กอายุ 2 ปี เป็นอย่างน้อย ตามแนวทางการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 แรกของชีวิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กเจริญเติบโตสมวัย สติปัญญาดี โดยไอโอดีนเป็นสารอาหารที่เป็นต้นทุนทางสติปัญญาของทารกแรกเกิดที่สำคัญมากตัวหนึ่ง เนื่องจากการขาดสารไอโอดีนจะส่งผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตและการพัฒนาสมองของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนถึงแรกเกิด 0 - 2 ปี ซึ่งเป็นโอกาสทองของการพัฒนา สติปัญญาและไอคิวของเด็กไทย



กิจกรรมประกอบด้วย การบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ กับหน่วยงานจาก 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี และมีการมอบธงไอโอดีน คู่มือแนวทางในการปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อนำไปขับเคลื่อนต่อในระดับพื้นที่ และมีการเสนาห้วงข้อ “สานพลังเมืองนักปราชญ์ เสริมพลังสร้างชาติ ด้วยไอโอดีน” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และแพทย์หญิงแสง โสไม สีนะวัฒน์ National Co-ordinator, Iodine Global Network และที่ปรึกษากกรมอนามัย เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมเป็นเจ้าของการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) แบบประชารัฐตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างแท้จริง